

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

### SVOA – เล่นเร็วเข้าว่า และก็อย่าผลอ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

#### ที่มา ในสัจจั่วห้ว... ก็ตัวอย่างที่กล่าวไว้ในวันวาน อากาศของหุ้นบางตัว ที่เล่นขึ้นมา

ในก่อนหน้านี้ แล้วพักๆ ตัวนั้น โอกาส หรือ ความน่าจะเป็นของการกระชากขึ้น ยังมีความเป็นไปได้ เพราะถ้าจะเอาขึ้นมาเพื่อแกว่งตัวขาย ราคาที่สะสมมาก่อนหน้านี้ เทียบกับราคาในตอนนี้จะขาย ไม่น่าจะใช่แน่ แต่ก็อย่างว่าแหละ เขาอาจจะพอใจเอาแค่นั้นก็ได้... ถึงบอกไว้ก่อนว่า อย่าผลอ ไว้ด้วยก็ดี และถ้าจะเล่น ก็ต้องเน้นเล่นเร็ว เข้าไวออกไว หรือ ตีหัวเข้าบ้านอะไรทำนองนั้นแหละครับ... ยิ่งบรรยากาศของตลาดแบบนี้ เหมือนจะพุงๆ แล้วขายในหุ้นใหญ่ๆ หุ้นหลักๆ บางตัวอยู่ ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า อาจจะเป็นไปได้ อยู่ในที่ที่ เวียนขายไปในหุ้นตัวอื่นๆ กลุ่มอื่นๆ ด้วย... ดูจากตัวเลขของ SET Index แล้ว อากาศออกจะเซๆ ยังไงอยู่ เห็นระดับการปิดในวันวานแล้ว นี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ตัวเลข 1660 นั้น ห้วนๆ เหมือนกันว่าจะรับไว้ไม่อยู่ก็ได้ การต่ำกว่า 1686 ก็ได้กล่าวไว้บ่อยในบทวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือแม้แต่ใน LIVE ว่า ระวัง ยืนไม่ได้ โอกาสเล่นทางลงมาทดสอบ 1660 อีกครั้งก็มี และถ้าต่ำกว่า 1660 เมื่อไหร่ การลงแรงๆ หรือลงลึกๆ ตามมา ก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้เสมอ... อันนี้ไม่ได้อิงเรื่องทางพื้นฐานอะไรเลยนะครับ ตามหลักเทคนิค ถ้าออกหน้าไหน โอกาสก็จะเป็นในหน้านั้นมากกว่าอยู่แล้ว เรียกว่า ถ้าหลุดแนวรับสำคัญลงมาก็ที่เมื่อไหร่ การลงแรงๆ หรือจะลงลึกๆ เกินคาด ก็มีได้เสมอนั้นแหละครับ... ตอนนั้น ถ้าอยากจะให้เข้าข้างความรู้ลึกลับๆ ก็ต้องรอผ่าน 1710 ไปให้ตีเหน้อย หรือตีไม่ตี ก็ต้อง 1720 แล้วยังต้องไปลุ้น 1750 อีก (เหน้อยเลย)

#### ดูตามเกม... ก็อาจจะกล่าวเกมแบบวันวานก็ได้เหมือนกันแหละครับ หุ้นเล็กๆ บางตัวที่ขึ้น

มาในก่อนหน้านี้ แล้วพักตัวไปสักกระยะ ความน่าจะเป็นที่จะยังมีกระชากขึ้นซักไม่สองไม้ ก็น่าจะยังหวังได้

- แนวรับ : ... 4.06-4.00 และต้องไม่ต่ำกว่า 3.90 จะดีกว่า
- เป้าหมาย : ... 4.60-4.80 หรือ 5.00 (แต่จะเล่นเร็วๆ ไวก็ดี)

Price Chart...(SVOA)



#### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SVOA...** จะใช้รูปแบบการวิเคราะห์ หรือ มองแบบวันวานก็ได้นะครับ (หุ้น JUTHA) ซึ่งจะมองไว ยาวๆ ก็ได้ แต่นั่น ก็อย่างที่กล่าวนะ ต้องไม่ต่ำกว่า 3.9 ลงมาเสียก่อน... และจะหวังเป้าด้วยแนวต้านของ Trend ขึ้นกรอบแนวโน้มขาขึ้น หรือจะเอาเป้าของ MA. ก็ได้ แต่นั่น บรรยากาศของตลาด ก็เริ่มจะมีส่วนแล้วนะ ถ้า ตลาดเกิดตกใจอะไรขึ้นมาด้วยแล้วละก็ แม้หุ้นเล็กๆ บางตัวจะไม่ลงแรงๆ แต่ก็อาจจะไม่ขึ้น หรือลบเล็กๆ ได้ แต่จะมีข้อสังเกตไว้หน่อยหนึ่งว่า หุ้น SVOA อาจเล่นยาก ยิ่งถ้าวันไหนขึ้นแรงๆ ด้วยแล้วนั้น จะชิงขายก่อนเลย ก็ เป็นกลยุทธ์ที่ดีไม่น้อยเลยเหมือนกัน ตีหัวเข้าบ้าน ไร่ เอาเงินกำไรเข้ากระเป๋าก่อนก็ได้ (ดูหน้างานไว้เสมอ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน